



นโยบายของคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- ทั่วไป** สร้างองค์กรให้เติบโตเป็นบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมซ่อมและสร้างเรือ และดำรงขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดการซ่อมและสร้างเรือของไทย ทั้งด้านคุณภาพและราคา และมีส่วนในการผลักดันและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม รวมถึงพัฒนาสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถขยายขีดความสามารถในการพัฒนาธุรกิจหลักให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สร้างพันธมิตรทางการค้าเพื่อขยายฐานสู่ธุรกิจรอง
- การพัฒนาธุรกิจ** พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เพื่อตอบสนองการพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้เป็นมาตรฐานสากล ได้รับการเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ตลอดจนพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำเสนอโครงการต่อเรือรบที่มีคุณลักษณะดีในราคาที่สามารถแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมขยายขอบเขตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมภายในประเทศในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม รวมถึงพัฒนาการความร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าเพื่อเปิดตลาดงานในด้านต่างๆ ให้มีความหลากหลายเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริม สร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินกิจการ
- การบริหารงาน** ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งยึดถือประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติเป็นสำคัญ
- การบริหารทรัพยากรบุคคล** มุ่งเน้นการพัฒนาและดำรงรักษาบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรม เพื่อความเจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืนให้กับองค์กร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้เติบโตในหน้าที่การงานด้วยค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- การดำเนินการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างเรือและซ่อมเรือ** โดยการเร่งรัดพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ให้สำเร็จตามกรอบเวลา วางแผนในการลงทุนสร้างอู่เรือแห่งใหม่บริเวณด้านทิศเหนือภายใน อรม.อร. ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และอู่เรือในการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมและสร้างเรือให้เป็นมาตรฐานสากล

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเรือเอก

(อีร์กุล กาญจนะ)

ประธานกรรมการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด